

Ban Thế Đạo Hải Ngoại
3076 Oakbrige Dr,
San Jose, CA 95121-1716

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ
(Cửu thập ngũ niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

Số: 14/VP/BTĐHN

THÔNG BÁO

V/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại khai mở Chương Trình Giáo Lý
Đại học Cao Đài Online (ĐHCĐO)

Ban Thế Đạo Hải Ngoại rất hân hạnh kính thông báo cùng quý Hiền Huynh Hiền Tỷ Lãnh Đạo các Cơ Sở Đạo, Quý Chức Sắc, Hiền Tài, Chức Việc BTS Hành Chánh Đạo, Chức việc Bàn Cai Quản ĐTPM, Thanh Thiếu niên ĐĐTNH, quý Đồng Đạo và Thân hữu được rõ:

Kể từ ngày hôm nay với lòng Chí Thành qua website www.banthehaingoi.org chúng tôi khai mở Chương Trình Giáo Lý Đại học Cao Đài Online (viết tắt là ĐHCĐO). Đây là Chương trình không phải mới mẻ gì mà chỉ là một chương trình tiếp theo chương trình giáo lý các khóa học năm 2004, năm 2008 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại..

Thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội,

Nhìn lại hoạt động của Ban Thế Đạo Hải Ngoại từ năm 1995 đến ngày hôm nay trên phương diện phổ truyền Giáo lý, nhằm góp phần phổ truyền Giáo lý Cao Đài cho tân tín đồ, nhất là giới trẻ và người ngoại Đạo muốn tìm hiểu về nền tôn giáo này, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã tổ chức các khóa hướng dẫn Giáo lý Cao Đài vào các năm 2004, 2008. Các Khóa học này đã được tổ chức theo lối học hàm thụ gửi qua điện thư (email) hoặc thư tín và các khóa đã thu hoạch được kết quả đầy khích lệ.

Ngày nay, với phương tiện truyền thông qua mạng (Internet) rất nhanh chóng và tiện lợi, Ban Thế Đạo Hải Ngoại quyết định thực hiện các khóa học qua mạng (Online) với danh xưng Đại Học Cao Đài Online (ĐHCĐO).

Chúng tôi xin mạn phép trình bày cùng quý HTĐM sơ lược về Chương Trình Giáo Lý Đại học Cao Đài Online như sau:

I- Mục đích ĐHCĐO

*- ĐHCĐO nhằm mục đích giúp mọi người tìm hiểu, học hỏi về giáo lý Đạo Cao Đài thông qua web www.banthedaohaingoai.org

*- ĐHCĐO có tâm nguyện mong muốn được rất nhiều người tham gia vào Chương Trình này để mọi người đều thông suốt những giáo lý căn bản của Cao Đài.

*- ĐHCĐO có khóa học từ thấp đến cao, dành cho mọi trình độ học viên .

*- ĐHCĐO là chương trình chung của quý HTĐM và rất mong quý HTĐM tham gia vào

Ban Phụ trách Soạn các Bài viết cho Chương Trình. Xin vui lòng liên lạc email

banthedao@googlegroups.com

II- Các Khóa trong ĐHCĐO

ĐHCĐO trong giai đoạn mới thành lập dự trù có nhiều Cấp :

1.-Khóa Sơ Cấp hay Cấp 1 là khóa: **Khóa Bước Đầu Học Đạo**

2.-Tiếp theo là các Khóa Cấp 2, Cấp 3. . .

Giai đoạn đầu ĐHCĐO sẽ cố gắng thực hiện đến Cấp 3 mà thôi. Sau đó tùy kết quả đạt được sau 3 cấp, nếu có thể được Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ tiến vào việc thực hiện các Khóa cao hơn.

Hiện tại, ĐHCĐO chỉ có Khóa Bước Đầu Học Đạo là Khóa Sơ Cấp hay Cấp 1 và đang soạn bài cho Khóa Cấp 2.

III- Nội dung Khóa Bước Đầu Học Đạo (Cấp 1 hay Khóa Sơ Cấp)

Bước Đầu Học Đạo gồm có 20 Bài căn bản tìm hiểu về giáo lý Đạo Cao Đài trên các lãnh vực Đạo sử khai mở Đạo Cao Đài, Nghi Lễ, Luật Pháp, Giáo lý sơ cấp... Sau mỗi đề tài có một số câu hỏi trắc nghiệm để nhắc lại các điểm chính mà đề tài đó đã đề cập đến.

Các cấp cao hơn sẽ khai triển chuyên sâu hơn về các mục đã đề cập nơi Bước Đầu Học Đạo. Thêm vào đó sẽ đề cập đến những tinh hoa của các Đạo giáo (về hình thức cũng như về phần triết lý - Hình nhi thượng - Tư tưởng Phối Thiên hay Giải thoát . . vv . . .).

Và sau cùng, hướng dẫn cho học viên nghiên cứu về Chơn Pháp Đại Đạo ẩn tàng trong Kinh kệ, Thánh Ngôn cũng như những Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp. . . .

Hiện tại Ban Thế Đạo Hải Ngoại /Ban Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý Đại Học Cao Đài Online chúng tôi rất hân hạnh thông báo cùng chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội, ĐHCĐO đã sẵn sàng cho các học viên ghi danh tham dự khóa học đầu tiên: Bước Đầu Học Đạo (cấp 1)

IV-Thời biểu:

Khóa đầu tiên (cấp 1) ĐHCĐ Online được ấn định là 6 tháng kể từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2021. Bài vở đã sẵn sàng trên trang Web www.banthehaingoi.org

Sau khi ghi danh, học viên sẽ bắt đầu học, làm trắc nghiệm và đạt kết quả trên web các bài trong Khóa, quý vị sẽ được cấp Tín chỉ và sẽ có thể tiến tới khóa kế tiếp.

Sau đó, khoá học này vẫn tồn tại mãi trên trang mạng của ĐHCĐO dành cho những ai muốn tìm hiểu và học hỏi giáo lý Cao Đài. Tương tự, các khóa sau cũng vậy, nghĩa là khi học viên muốn học thì vô ghi danh, học, thi trắc nghiệm và nếu đạt (pass) thì học bài kế tiếp. Khi đã học hết các bài đòi hỏi cho một khóa thì Ban Phụ Trách sẽ cấp Tín Chỉ cấp đó.

V.- Về việc Ghi danh học hoặc cần Liên lạc - Thắc mắc:

1.-Thủ tục ghi danh:

Muốn ghi danh vào học hoặc tìm hiểu về Giáo lý Cao Đài, học viên phải có Email và biết sử dụng Internet, mở trang mạng www.banthehaingoi.org, vào trang chính (Home page) và bấm vào mục ĐHCĐO (bên tay trái) sẽ hướng dẫn ghi danh nhập học. Nếu có trở ngại về kỹ thuật, xin email về Email dưới đây để được hướng dẫn thêm: banthedaogooglegroups.com

2.-Về Liên lạc-Thắc mắc:

Nếu có thắc mắc hoặc góp ý phê bình về nội dung đề tài nào hoặc có nhã ý tham gia vào Ban Phụ trách ĐHCĐO, xin vui lòng Email về Ban Phụ Trách ĐHCĐ Online: banthedaogooglegroups.com

Kính thưa quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội,

Biên soạn các đề tài Giáo lý của Đại Học Cao Đài Online là cả sự khó khăn của Ban Phụ Trách chương trình do Ban Thế Đạo Hải Ngoại phân nhiệm. Chúng tôi, dù tài sơ đức kém

vẫn cố gắng làm viên gạch lót đường theo khả năng của mình cho thế hệ sau khai triển hoàn hảo hơn.

Vì tương lai của Đạo , chúng tôi mạo muội thực hiện dự án này với tâm nguyện và hoài bão:

-Mang những giáo lý căn bản của Đạo Cao Đài cho tín đồ và người ngoài Đạo tìm hiểu

-Thế hệ trẻ con em chúng ta học hỏi qua Chương trình Giáo lý Online này, kết hợp với nghiên cứu Kinh, Cơ, Luật, Luận trong trang Web “banthedaohaingoi.org” sẽ là những tài nguyên quý giá truyền Đạo sau này.

-Hiện giờ chúng tôi rất thiếu nhân sự soạn bài cho chương trình này nên chúng tôi khẩn cầu quý Chức sắc, Hiền Tài, Chức việc và đồng Đạo vui lòng giúp sức cùng chúng tôi để Chương trình ĐHCĐO có kết quả mỹ mãn.

Kính mong quý Huynh Tỷ Đệ Muội hoan hỷ góp ý, chỉ dẫn cho những sai sót trong các bài soạn Giáo lý và khuyến khích con em tham gia chương trình học tập. Xin lưu ý cho là chương trình học trên mạng (online) này rất linh hoạt, thoải mái, giờ nào cũng được, rất tiện cho các con em chúng ta còn bận tâm vào sinh kế gia đình.

Sau cùng , chúng tôi xin cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho quý HTĐM an vui - hạnh phúc

Trân trọng,

San Jose, ngày 15 tháng 11 năm 2020.

TM. Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Tổng Quản Nhiệm

VAN PHONG
BAN THẾ ĐẠO
HẢI NGOẠI

QS. Nguyễn Ngọc Dũ